

ก๊าซพรอมหวังลงนามข้อตกลงกับอาร์เจนตินาเร็วๆ นี้



อเล็กซานเดอร์ เมดเวเดฟ รองประธานกรรมการบริษัทก๊าซพรอม กล่าวกับผู้สื่อข่าวว่า บริษัทก๊าซพรอมหวังที่จะลงนามข้อตกลงกับอาร์เจนตินาเพื่อเข้าร่วมโครงการสำรวจและผลิตก๊าซที่ Estacion Fernandez Oro ในอนาคตอันใกล้

หลังรับประทานอาหารเข้ากับนายเมาริซิโอ มาครี ประธานาธิบดีอาร์เจนตินาในกรุงมอสโกที่ผ่านมา นายเมดเวเดฟ กล่าวว่า “เราได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างบริษัท YPF ซึ่งเป็นบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของอาร์เจนตินาและก๊าซพรอมของรัสเซียเกี่ยวกับข้อตกลงในการมีส่วนร่วมสำรวจและผลิตก๊าซที่ Estacion Fernandez Oro ของอาร์เจนตินา” นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า ระหว่างการทานอาหารยังได้มีการหารือถึงความร่วมมือในด้านการเกษตร ปุ๋ย และพลังงานนิวเคลียร์ โดยก่อนหน้านี้ในปี 2015 บริษัทก๊าซพรอมและ YPF ได้ลงนามในกรอบข้อตกลงเกี่ยวกับการร่วมกันสำรวจและผลิตไฮโดรคาร์บอนในอาร์เจนตินา พร้อมทั้งได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้านการสำรวจทางธรณีวิทยา การผลิตและการขนส่งไฮโดรคาร์บอนในอาร์เจนตินาและในประเทศที่สาม นายเมดเวเดฟ กล่าวเสริมว่า ข้อตกลงในโครงการสำรวจและผลิตก๊าซที่อาร์เจนตินาจะลงนาม

ระหว่างการประชุมเศรษฐกิจนานาชาติ ณ กรุงเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซึ่งจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ปัจจุบันบริษัทก๊าซพรอมกำลังขยายการลงทุนไปยังพื้นที่ใหม่ๆ เช่น ตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และเอเชีย เพื่อสร้างตลาดใหม่นอกจากการส่งก๊าซไปยังยุโรปเนื่องจากวิกฤติไครเมีย (23.01.2018)



รัสเซียเผยอุตสาหกรรมใหม่ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจ SEZ

นายอเล็กซานเดอร์ อูส ผู้ว่าราชการ
เขตคาสโนยาสค์กล่าวว่า ในอนาคต
อันใกล้นี้รัสเซียจะจัดตั้งคณะทำงานเพื่อ
กำหนดข้อบังคับและกฎหมายต่าง ๆ
สำหรับการจัดตั้งเขตเศรษฐกิจพิเศษ
Yenisei Special Economic Zone (SEZ)
ทางตอนใต้ของไซบีเรีย นอกจากนี้ยังย้ำ
ว่า การจัดตั้งเขตเศรษฐกิจเยนิเซย์ไม่



เพียงเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศบนพื้นฐานทางเศรษฐกิจ แต่ยังเป็นการ
สนับสนุนให้เขตเศรษฐกิจเยนิเซย์เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจทางฝั่งตะวันออกของรัสเซียอีก
ด้วย นอกจากนี้ รัสเซียต้องการการลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ อาทิ
สะพาน ถนน และทางรถไฟ เพื่อเชื่อมเขตคาสโนยาสค์ผ่านรัฐตูวาของรัสเซียไปยังประเทศจีน
และเนื่องจากคาสโนยาสค์เป็นเมืองที่อุดมไปด้วยทรัพยากรป่าไม้ น้ำมัน และโลหะที่ไม่มีแร่
เหล็กเป็นส่วนประกอบ การลงทุนในด้านอุตสาหกรรมการแปรรูปอลูมิเนียม อุตสาหกรรมการ
แปรรูปไม้และกระดาษ จึงเป็นโอกาสสำหรับนักลงทุนทั่วโลกที่จะขยายตลาดไปยังรัสเซีย
นายอเล็กซานเดอร์กล่าว (24.01.2018)

ที่มา: <https://ria.ru/economy>

ทำไม? มาตรการคว่ำบาตรจากต่างประเทศ ถึงไม่ส่งผลกระทบต่อรัสเซีย



ธนาคารโลกและ IMF คาดการณ์ว่าอัตราการ
เติบโตทางเศรษฐกิจของรัสเซียจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ในปี 2561 และ 2562 การประเมินผลทาง
เศรษฐกิจของรัสเซียจากทั้งสองสถาบันทาง
การเงินแสดงให้เห็นว่ามาตรการคว่ำบาตรต่อต้าน
รัสเซียของสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปไม่ส่งผล
กระทบต่อรัสเซีย นั่นเพราะรัสเซียยังคงเป็น
ประเทศมหาอำนาจทางพลังงาน

นักวิเคราะห์จากธนาคารโลกและ IMF กล่าวว่าราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงกลางปี 2560 ทำให้รัสเซียได้ผลประโยชน์จากราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับสูงขึ้นตามราคาน้ำมันในช่วงปลายปีที่ผ่านมา นอกจากนี้ นักวิเคราะห์ยังมองว่าอีกสองปีข้างหน้ารัสเซียจะเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศ (อเมริกา แคนาดา บราซิล ตุรกี) ที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก ทั้งนี้การคาดการณ์ของธนาคารโลกและ IMF ตรงกันกับการประเมินทางเศรษฐกิจของสหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกาของสหประชาชาติที่กล่าวว่า “รายได้ของทั้งสองประเทศลดลงกว่า 55 พันล้านดอลลาร์หลังการคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซีย”

นอกจากนี้ นายวาเลเรีย อับราโมวา หัวหน้านักวิจัยจากมหาวิทยาลัยทางการเงินของรัสเซียกล่าวว่า “การคว่ำบาตรต่อต้านรัสเซียจากประเทศตะวันตกมีผลต่อความร่วมมือระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศก็จริง แต่ไม่มีผลต่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศอย่างแน่นอน เพราะรัสเซียกำลังมีการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการส่งเสริมการลงทุนในภูมิภาคต่างๆ พร้อมทั้งยังมีการดำเนินการทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศที่ทำให้รัสเซียมีการพัฒนาอย่างเข้มแข็งในหลากหลายอุตสาหกรรมโดยเฉพาะ อุตสาหกรรมการเกษตร ดังจะเห็นได้ว่าในปีที่ผ่านมารัสเซียส่งออกข้าวสาลีเป็นอันดับต้นๆ ของโลก”

กล่าวได้ว่ามาตรการการคว่ำบาตรรัสเซียจากอเมริกาและสหภาพยุโรปดูเหมือนจะเป็นบทลงโทษที่รุนแรงจากสายตาประชาคมโลก แต่กลับกลายเป็นการสร้างโอกาสครั้งใหญ่ของรัสเซียในการพัฒนาประเทศและแสดงความเป็นมหาอำนาจสู่สายตาประชาคมโลก อีกครั้ง

(25.01.2018)

ที่มา: <https://ria.ru/economy/20180124/1513167387.html>

รัสเซียคาด เปิดคาสิโนแห่งใหม่ในแหลมไครเมีย



รัสเซียเตรียมเปิดตัวคาสิโนแห่งใหม่ในแหลมไครเมียกลางกันยายนปีหน้า นายเซอร์เกย์ อักซีโนฟ หัวหน้าโครงการกล่าวว่า รัสเซียพร้อมที่สนับสนุนให้คาสิโนเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวใหญ่จากหลายหลายประเทศทั่วโลก

นอกจากนี้ นายอันเดรย์ เมลนิคอฟ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในแหลมไครเมียกล่าวว่า “โครงการสร้างคาสิโนนอกจากจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศถึง 500 ล้านเหรียญต่อปีจากแล้ว ยังเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาคได้อีกด้วย”(25.01.2018)

ที่มา: <https://www.rt.com/business>